

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง  
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1)  
(วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ.2565)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ=ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)	ระบบนิเวศไม่เอื้อ ต่อการส่งเสริมการ เป็น นวัตกรรม สังคม และการเป็น ผู้ประกอบการ	ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ นิสิตไม่สามารถเป็น นักนวัตกรรมสังคม และเป็นผู้ประกอบการ ใหม่ (Start up) ดังนี้  <u>ปัจจัยภายใน</u> 1. ระบบพี่เลี้ยง 2. สิ่งอำนวยความสะดวก ที่สนับสนุน 3. ความรู้/ทักษะ/ ความคิดสร้างสรรค์ของ นิสิต 4. งบประมาณสนับสนุน  <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. พื้นที่และ กลุ่มเป้าหมายในการ ทดสอบชิ้นงาน อย่าง เหมาะสม 2. การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี และสังคม อย่างรวดเร็ว	1. ปรับปรุงแผนการ บริหารจัดการโครงสร้าง พื้นฐาน (Infrastructure) ให้เหมาะสมต่อการสร้าง ผู้ประกอบการ 2. กระบวนการเตรียม ความพร้อมการสร้าง ผู้ประกอบการ และ Start Up 3. การพัฒนานิสิตด้าน ความรู้ความสามารถ ในการเป็นผู้ประกอบการ 4. สร้าง ปรับปรุง พัฒนา พื้นที่ Co-Working Space เพื่อเสริมสร้าง ทักษะผู้ประกอบการและ เครือข่ายผู้ประกอบการ ใหม่ (Startup)	1. ปรับแผนกลยุทธ์ ของฝ่ายฯ เพื่อกำหนด นโยบายการส่งเสริม การสร้างนวัตกรรม สังคมและการเป็น ผู้ประกอบการของนิสิต เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 2. จัดตั้งกองทุนส่งเสริม การสร้างนวัตกรรม สังคมและการเป็น ผู้ประกอบการของนิสิต และประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565	15 สูงมาก	15 สูงมาก	ไม่ใช้งบประมาณ	-

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ=ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ก่อน	หลัง		
			<p>5. พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมสังคมและการเป็นประกอบการ (แพลตฟอร์มข้อมูลนิสิต ผู้ประกอบการและ นิสิตสร้างนวัตกรรม)</p> <p>6. ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่า/นักลงทุน</p> <p>7. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ</p>					

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ = ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ก่อน	หลัง		
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	นิสิตเสียชีวิต ระหว่างการนำส่ง โรงพยาบาล	1. สภาพรถไม่พร้อม 2. ไม่มีอุปกรณ์กู้ชีพ ประจำรถ	1. กำหนดแนวปฏิบัติการ นำส่งนิสิตป่วยไป โรงพยาบาล 2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ มีทักษะการปฐมพยาบาล เบื้องต้นร่วมนำส่งนิสิต 3. ขอใช้รถของ มหาวิทยาลัยเพื่อนำส่ง นิสิตป่วยไปโรงพยาบาล 4. กรณีรถฉุกเฉินของ มหาวิทยาลัยไม่พร้อมใช้ งาน ให้ดำเนินการ ประสานขอรถฉุกเฉินจาก โรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อ นำส่งนิสิต	1. มีแนวปฏิบัติการ นำส่งนิสิตป่วยไป โรงพยาบาลที่ชัดเจน 2. กรณีได้รับแจ้งเหตุ การนำนิสิตป่วยส่ง โรงพยาบาล นอกเวลา ราชการ ต้องมีเจ้าหน้าที่ เวรหอพักประจำวันร่วม นำส่งนิสิตด้วยทุกครั้ง 3. ขอใช้รถมหาวิทยาลัย พร้อมคนขับ ในการส่ง นิสิตป่วยไปโรงพยาบาล นอกเวลาราชการ และ หากเกิดกรณีรถ มหาวิทยาลัยไม่พร้อมใช้ งาน มีการประสานขอรถ ฉุกเฉินจากโรงพยาบาล ป่าพะยอมในการนำส่ง นิสิต หรือ โทร. 1669	15 สูงมาก	9 สูง	ไม่ใช้งบประมาณ	-

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ=ค่าความเสี่ยง		งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ก่อน	หลัง		
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	การจัดพื้นที่ สูบบุหรี่ ยังไม่ครอบคลุม ทั้งมหาวิทยาลัย	1. มีผู้สูบบุหรี่ใน มหาวิทยาลัย ที่สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ  2. ฝ่ายกิจการนิสิตไม่มี อำนาจหน้าที่ในการ กำหนดจุดสูบบุหรี่ใน พื้นที่อาคารอื่น นอกจาก พื้นที่ที่ฝ่ายฯ กำกับดูแล	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดและมีการ ประชุมเพื่อดำเนินงาน  2. กำหนดจุดสูบบุหรี่ ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร ในแต่ละอาคาร สำหรับ อาคารที่มีปัญหาการสูบ บุหรี่  3. ออกแบบจุดสูบบุหรี่ และขออนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินการ	1. ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลงนาม โดยรองอธิการบดีฯ  2. ดำเนินการ ออกประกาศแนว ปฏิบัติการคุ้มครองสุขภาพ ผู้ไม่สูบบุหรี่และจัดพื้นที่ เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือ เขตสูบบุหรี่ในเขตปลอด บุหรี่เป็นการเฉพาะ ลงนามโดยอธิการบดี  3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือกำหนดจุดสูบ บุหรี่ประจำแต่ละอาคาร	16  สูงมาก	16  สูงมาก	ไม่ใช้งบประมาณ	-



ลงชื่อ

นายคำรบ คชภักดี

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตและวิทยาเขตพัทลุง

วัน 13 มกราคม พ.ศ.2566